

## THÔNG BÁO

### Về việc phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên

Kính gửi: Nhân dân trên địa bàn xã Cụ Khê.

Trong thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, địa bàn huyện Thanh Oai, địa bàn xã Cụ Khê có nhiều diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự có xu hướng trẻ hóa, tỉ lệ người phạm tội dưới 18 tuổi ngày càng tăng. Trong đó, nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên có các hành vi vi phạm pháp luật như điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí đánh nhau theo kiểu "hỗn chiến"... Qua công tác nắm tình hình địa bàn cho thấy: tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đặc biệt là mâu thuẫn trong "lớp trẻ" có xu hướng gia tăng, xuất hiện tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện hoạt động ổ, nhóm để cướp, trộm cắp tài sản; sẵn sàng sử dụng hung khí để "hỗn chiến", giải quyết mâu thuẫn; sử dụng phương tiện xe máy di chuyển tốc độ cao lạng lách, đánh võng hoặc mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn; tụ tập đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc sử dụng trái phép chất ma túy v.v. tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân.

Công an xã Cụ Khê đánh giá thực trạng tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng do một số nguyên nhân sau:

*Một là: Thanh thiếu niên sinh sống trong môi trường, quan hệ thiếu lành mạnh, bị lôi kéo bởi bạn bè xấu:*

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ khiến việc tiếp cận với phim ảnh, trò chơi trên internet, điện thoại cá nhân rất dễ dàng. Nếu cha mẹ thiếu kiểm soát hoặc bỏ mặc, khuyến khích cho con chơi những trò chơi bạo lực, nội dung xấu độc trên mạng Internet thì dễ biến những đứa trẻ thành những đứa trẻ ưa bạo lực, sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề. Các chương trình trên internet không được chọn lọc dẫn đến việc tiếp thu nhiều thông tin độc hại khiến tâm lý, nhân cách trẻ bị ảnh hưởng; lệch lạc trong lối sống, sai lệch đạo đức, chuẩn mực xã hội. Trong các môi trường tác động hình thành đến nhân cách của đứa trẻ thì môi trường gia đình là quan trọng nhất, đặc biệt là cách sống, lối sống, đạo đức và hành động cụ thể của cha mẹ. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu để con cái học tập, noi theo. Nhiều gia đình bị khiếm khuyết cha hoặc mẹ hoặc do cha mẹ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế mà bỏ bê con cái dẫn đến đứa trẻ thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ. Dễ bị bạn bè, đối tượng xấu lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

*Hai là: Thiếu sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể: Cơ chế phối hợp, trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan tổ chức và chính quyền địa*

phương trong việc bảo vệ trẻ em còn nhiều vấn đề bất cập. Hiện nay, mặc dù có nhiều cơ quan cùng thực hiện giám sát quyền trẻ em, nhưng lại chưa có cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát độc lập quyền trẻ em. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới những “lỗ hổng” trong quá trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chỉ đến khi những đứa trẻ trở nên hư hỏng, thực hiện các hành vi đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì mới phát hiện ra nhiều bất cập trong việc giáo dục, quản lý trẻ em. Hai là thiếu các mô hình, hình thức hoạt động phù hợp với các độ tuổi, giới tính dẫn đến chưa thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia và trở thành môi trường đào tạo cho thanh thiếu niên học tập kỹ năng sống, rèn luyện tính cách v.v.

*Ba là: Chưa chú trọng việc giáo dục đạo đức, đặc biệt là đối với các học sinh cá biệt:* Chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên nội dung giáo dục vẫn nặng về kiến thức mà chưa thật sự chú trọng vấn đề đạo đức, kỹ năng sống và đặc biệt là giáo dục pháp luật. Những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình éo le, bị bạo lực gia đình nếu không được nhà trường và giáo viên quan tâm đúng mức khiến những đứa trẻ đó bị tách khỏi cộng đồng, dễ có những suy nghĩ tiêu cực và nhận thức không đầy đủ về cuộc sống.

*Bốn là: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đạt kết quả cao:* Thực tế hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình... chưa sâu rộng; công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa triệt để; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường ... còn mang tính hình thức; công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên còn nhiều bất cập, hạn chế... Chính vì những nguyên nhân này mà ảnh hưởng rất lớn đến lối sống, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của trẻ em; trẻ em thường dễ bị kích động dẫn đến các hành vi bạo lực, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên với lối sống thực dụng, ích kỷ, coi thường pháp luật...

***Để chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Công an xã Cự Khê đề nghị:***

1. Các gia đình, các bậc cha mẹ tăng cường công tác quản lý, giáo dục con, cháu và thân nhân trong gia đình; nhận thức rõ về vai trò của gia đình trong hình thành nhân cách của trẻ em, thanh niên, thiếu niên. Kịp thời phát hiện, giáo dục, uốn nắn các hành vi lệch chuẩn, vi phạm đạo đức, lối sống của trẻ. Tăng cường quản lý con em trên các nền tảng mạng xã hội nhằm định hướng con, em tiếp xúc với các thông tin hữu ích; hạn chế thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật. Tăng cường trao đổi với Lực lượng Công an xã, chính quyền thôn về các biểu hiện sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ; tụ tập ổ, nhóm; tháo biển kiểm soát phương tiện; thường xuyên tụ tập bạn bè, đi qua đêm; điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, nghiện game, lười lao động v.v. hoặc có biểu hiện liên quan ma túy và các hoạt động vi phạm pháp

luật khác để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

2. Đề nghị các ban, ngành đoàn thể, các nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội xã, các thôn tăng cường tổ chức các hoạt động, hình thức sinh hoạt cho thanh, thiếu niên phù hợp với độ tuổi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh góp phần định hướng nhân cách cho thanh, thiếu niên; định hướng tổ chức các hoạt động hướng tới tinh thần phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên nhằm từng bước trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng sống và khả năng “thích ứng”, chống lại các thông tin xấu, thông tin độc hại.

3. Công an xã Cự Khê tăng cường công tác nắm tình hình, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân cố tình vi phạm quy định của pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đặc biệt là hoạt động vi phạm pháp luật dưới hình thức băng, ổ nhóm; điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng, sử dụng hung khí “hỗn chiến” để giải quyết mâu thuẫn hoặc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã v.v. Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ Công an xã Cự Khê (Đ/c Thiếu tá Nguyễn Duy Đạt – Trưởng Công an xã, SĐT: 0984744700 hoặc Đ/c Thiếu tá Ngô Văn Bảo – Phó trưởng Công an xã phụ trách công tác phòng chống tội phạm SĐT: 0912133755; các đồng chí cán bộ Công an xã phụ trách địa bàn hoặc lực lượng tham gia đảm bảo An ninh trật tự tại các thôn, tổ dân phố.

Công an xã Cự Khê xin thông báo tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã được biết và cùng chung tay phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Công an huyện;
- Đ/c Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c Trưởng BCD 138 xã;
- Đ/c Trưởng Công an xã;  
(thay báo cáo)
- Đài Phát thanh xã;
- Các Ông/Bà Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ DP;
- Trường THCS Cự Khê;
- Trường Newton;
- Trường Xanh tuệ đức;
- Đoàn Thanh niên xã;  
(để phối hợp tuyên truyền);
- Lưu: CAX.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN XÃ  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN XÃ**



**Thiếu tá Ngô Văn Bảo**